

**สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย  
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘  
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ  
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)**

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
<p>๑. ขออนุมัติรับเงินและการใช้งบประมาณโครงการทดลองออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี UHD (4K)</p>	<p>ตามที่ ส.ส.ท. ได้ยื่นแบบคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) “โครงการทดลองออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี UHD (4K)” โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นชอบการจัดสรรเงินกองทุน กทปส. สำหรับโครงการดังกล่าว นั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องฝ่ายบริหารจึงนำเสนอรายละเอียดโครงการและรายละเอียดงบประมาณเพื่อพิจารณา พร้อมนำเสนอเนื้อหารายการของ ส.ส.ท.ที่จะนำมาใช้ในการทดลองออกอากาศ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่นร่วมทดลองออกอากาศตามที่ กทปส. กำหนดด้วย และแผนการจัดหาพัสดุที่จะใช้ในโครงการ</p> <p>ที่ประชุมได้สอบถามฝ่ายบริหารในประเด็นความเสี่ยงของโครงการซึ่งครอบคลุมประเด็นการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่ประสงค์ให้เกิดการแข่งขัน ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แนวทางบริหารจัดการหากไม่สามารถดำเนินงานได้ตามระยะเวลาตามสัญญา รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการครุภัณฑ์หลังจบโครงการแล้ว เมื่อได้รับคำชี้แจงโดยครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมมีความเห็นและขอแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการทดลองดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์การและต่อสาธารณะมากยิ่งขึ้น ดังนี้</p> <p>๑. ให้ฝ่ายบริหารเจรจาขอปรับปรุง TOR โดยให้เพิ่มครุภัณฑ์รายการเวฟไกด์ (Waveguide) หรือท่อนำคลื่นเพื่อเป็นตัวเชื่อมอุปกรณ์ให้ทำงานได้สมบูรณ์มากขึ้น และให้มีรีซีฟเวอร์ (Receiver) หรือเครื่องรับสัญญาณที่เป็นตัวมาตรฐานการทดสอบด้วย</p> <p>๒. ให้ฝ่ายบริหารพิจารณาขอแหล่งทุนหรืออาจพิจารณาตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการทดลองในระยะต่อไปภายหลังเสร็จสิ้นโครงการทดลองนี้แล้ว เนื่องด้วยบุคลากร ส.ส.ท.มีองค์ความรู้ และองค์การมีวัสดุอุปกรณ์ตั้งต้นที่จะขยายการทดสอบโครงการในลักษณะเดียวกันให้ครอบคลุมพื้นที่ในลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคได้</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> ๑. อนุมัติดำเนินโครงการทดลองออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี UHD (4K) และแจ้งยืนยันการรับทุนไปยังสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเงิน จำนวนทั้งสิ้น ๑๔,๘๒๕,๘๔๐ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีแผนการใช้จ่ายจำนวนทั้งสิ้น ๑๔,๘๑๕,๘๔๐ (สิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามเสนอ</p> <p>๒. อนุมัติรับเงินและตั้งเงินสนับสนุน ส.ส.ท. จำนวนทั้งสิ้น ๑๔,๘๒๕,๘๔๐ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เพื่อใช้ดำเนินโครงการจากสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา (กทปส.) ตามเสนอ</p> <p>๓. รับทราบมติคณะกรรมการบริหารที่มอบหมายให้ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์การออกรหัสโครงการ และศูนย์การเงินออกรหัสงบประมาณ เพื่อรองรับการใช้จ่ายในโครงการดังกล่าวภายใต้สำนักวิศวกรรมหลังจากที่โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายแล้ว</p> <p>๔. รับรองมติคณะกรรมการนโยบายวาระนี้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>๕. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อแนะนำของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>๒. เชิญคณะกรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมของ ส.ส.ท. ในเดือนมกราคม ๒๕๖๘</p>	<p>รับทราบรายละเอียดกิจกรรมของ ส.ส.ท. ในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ และขอเชิญคณะกรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาองค์การ และการประชุมใหญ่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ</p>